



คำกราบบังคมทูลรายงาน ของ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข

ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

## ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบบ้างฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย นักเรียน คณาจารย์ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยการจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผลของการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำรินั้น มีผลอย่างยิ่งต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์

การแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาช่วยงาน นักศึกษาพี่เลี้ยง คณาจารย์ผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์และนักเรียนจากศูนย์สอวน.ชีววิทยาทุกศูนย์ทั่วประเทศจำนวน ๑๓ ศูนย์ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๗๓ คน โดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การอย่างละ ๓ ชั่วโมง ประมวลผลการแข่งขันโดยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี และเกียรติคุณประกาศ คล้ายกับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ในจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๑๑๓ คน จะมีนักเรียนจำนวน ๖๐ คน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรมชีววิทยาโอลิมปิกของ สสวท. ต่อไป โดยพิจารณาจากสัดส่วนดังนี้ นักเรียนจากศูนย์สอวน. พุทธศักราช ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕ คน จากการแข่งขันระดับชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕ คน และจากนักเรียนที่เหลือทั้งหมดอีก ๓๐ คน

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญได้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระราชดำรัส เปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ทอดพระเนตรผู้แทนศูนย์ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ คณาจารย์และกรรมการศูนย์กล่าวคำปฏิญาณ ฉายพระรूपร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการ และผู้แทน นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๓ ชุด ลงพระนามาภิไธยสมุดที่ระลึกและทอดพระเนตรนิทรรศการ เพื่อความเป็นสิริ สวัสด์พัฒนามงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม